



ข่าวสาร

ศรีพิบูล



งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ ๑๕๖ หมู่ ๕
ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ โทร/แฟกซ์ ๐๕๕-๒๖๗/๑๐๘ <http://www.psu.ac.th>

ฉบับที่ ๕๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

มรพส.จัดตรวจสุขภาพให้- ประจำปีให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย



****** เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.ที่ผ่านมา สอพ. ร่วมกับ งานอนามัยฯ มรพส. และ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๒ ให้กับคณาจารย์ ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ สำหรับท่านใดที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพอีกครั้งในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) ชั้น ๔ งานตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลพุทธชินราช สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนิษฐา อิ่มสุวรรณ โทร. ๐-๘๙๘๕-๘๖๔๘๘ เบอร์ภายใน ๙๘๐๑ *******



การขอถอนเงินรายได้ไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ให้หน่วยงานดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและเป็นไปตามผลผลิต ดัชนีชี้วัดของกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ กองนโยบายและแผน จึงได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องนโยบายและวิธีการขอถอนเงินรายได้ไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒

จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอถอนเงินรายได้ไว้เบิกเหลือมปี ดำเนินการตามประกาศดังกล่าว เสนออธิการบดีอนุมัติ ภายในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอถอนเงินเหลือมปี (เงินรายได้) และแบบฟอร์มการเขียนโครงการขอถอนเงินเหลือมปีได้ที่เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน <http://plan.psu.ac.th/> หัวข้อดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์... กบข. ครึ่งปีแรกกำไรแล้วกว่า ๑ หมื่นล้านบาท

กบข.เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก กำไรแล้วกว่า ๑.๑ หมื่นล้านบาท เป็นผลมาจากการเริ่มฟื้นตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับตัวสูงกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปลายปี ๒๕๕๑ นางสาววิภา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยผลการดำเนินงานของ กบข. ในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ ว่า การดำเนินงานของ กบข. มีผลตอบแทนสะสมเท่ากับร้อยละ ๓.๗๘ หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๑๗ ล้านบาท และมีสินทรัพย์สุทธิส่วนของเงินสมาชิกเงินกองกลาง และเงินสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพจำนวนทั้งสิ้น ๓๒๙,๖๖๕.๐๙ ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวนี้บ่งชี้ว่าเป็นที่น่าพอใจใญ่ภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ณ ขณะนี้

โดยปัจจัยส่งผลที่สำคัญมาจากการปรับตัวที่สูงขึ้นของตลาดหุ้นในประเทศที่ปรับตัวขึ้นมากถึงร้อยละ ๓๒.๘ เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ ส่วนตราสารหนี้ที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับแต่ต้นปีทำให้มูลค่าตราสารหนี้ที่ กบข. ถือครองอยู่ปรับตัวลงสำหรับแนวทางในการบริหารเงินและการลงทุนต่อจากนี้คงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง อย่างไรก็ตามการดำเนินการใดๆ ก็ตามจะยังคงอยู่ภายใต้นโยบายการลงทุนตามกรอบระเบียบที่จะต้องยึดเป็นแนวทางอย่างเคร่งครัดและอยู่บนพื้นฐานการลงทุนระยะยาวที่เหมาะสมกองทุนเงินออมในระยะยาวเพื่อการเกษียณในอนาคต

สิทธิ รปศ. จัดสัมมนาวิชาการ “เอดส์ ปัญหาเรื้อรังของไทย”

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๔๙ กลุ่ม ๔ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คมส. จัดโครงการสัมมนาวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “เอดส์ ปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย” โดยมี ผศ.ศิริพร ไชยเมือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์



การสัมมนาวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันโรคเอดส์ยังถือเป็นภัยคุกคามมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะผ่านระยะเวลามากหลายปีแล้วตั้งแต่มีการค้นพบโรคนี้ แต่ก็ยังไม่มีการแพทย์ของประเทศใดสามารถคิดค้นตัวยาและวิธีการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้หายขาดได้ ทำให้ทุกวันนี้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชา รปศ. จึงได้จัดสัมมนาวิชาการดังกล่าว



โดยนิมนต์ ดร.พระอุดมประชาทร (เจ้าคุณอลงกตติกขปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ร่วมด้วย คุณจำเนียร แดงนารา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากร



และ นายนิพนธ์ วงศ์สังข์ นักศึกษา รปศ. เป็นผู้ดำเนินรายการ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนกว่า ๔๐๐ คน

การสัมมนาครั้งนี้ทำให้นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ ระบาดถึงปัญหาและวิธีการป้องกัน รวมถึงการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ซึ่งปัญหาเรื่องโรคเอดส์ในสังคมไทยยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ไม่สามารถแก้ไขโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อลดให้สังคมไทยห่างไกลจากปัญหาเหล่านี้ให้มากที่สุด



สมบัติ พรหมเสน : ที่ปรึกษา / วิยะดา สุขเมธเทพวัฒน์ : บรรณารักษ์
จิตตรี จันทร์แยมสงค์ : ผู้ช่วยบรรณารักษ์ / นิธิศ ปรุ่งศักดิ์ : พิสูจน์อักษร, ส่วนเนา